

Số: 189 /BC-UBND

Châu Thành, ngày 21 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO**

**Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đợt tiếp xúc cử tri  
trước Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021**

Thực hiện Công văn số 22/HĐND ngày 14/6/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc đề nghị trả lời nội dung cử tri kiến nghị trước Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải quyết, trả lời như sau:

**\* Lĩnh vực y tế:**

1. *Trung tâm Y tế huyện (Phòng châm cứu) sử dụng kim châm cho nhiều bệnh nhân khác nhau, để chung trong một hộp rất dễ xảy ra tình trạng nhầm lẫn dẫn đến lây bệnh. Đề nghị ngành chức năng xem xét và khắc phục (cử tri Thị trấn Châu Thành).*

Trả lời:

Trung tâm y tế Châu Thành không để nhầm lẫn kim châm cứu của bệnh nhân với nhau được. Vì mỗi bệnh nhân chỉ sử dụng một bộ kim mới cho một lần châm cứu và bộ kim đó sẽ bị hủy khi châm cứu xong, không tái sử dụng. Các bộ kim để trong hộp là kim mới chưa qua sử dụng và để cho cán bộ y tế chọn lựa từng loại kim phù hợp cho từng loại bệnh trên từng bệnh nhân.

2. *Kiến nghị đầu tư thêm nhà giữ xe tại Trung tâm Y tế huyện, hiện có nhà giữ xe nhưng khá nhỏ, giờ cao điểm không đảm bảo đủ mái che cho xe, phải để ngoài nắng (cử tri xã Đồng Khởi).*

Trả lời:

Hiện tại, khu vực giữ xe khách tại Trung tâm y tế có diện tích là 280m<sup>2</sup> có mái che và 140m<sup>2</sup> chưa có mái che. Trung tâm Y tế ghi nhận kiến nghị cử tri, khi có điều kiện kinh phí sẽ thiết kế thêm mái che để đáp ứng nhu cầu giữ xe nhân dân đến khám chữa bệnh.

3. *Bảng tên Trạm Y tế xã Thành Long quá mờ, đề nghị làm lại (cử tri xã Thành Long).*

Trả lời:

Trung tâm y tế đã kiểm tra, ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ làm mới bảng tên Trạm y tế Thành Long, trong tháng 7/2019.

**\* Lĩnh vực tài nguyên môi trường:**

4. *Khu quy hoạch chung cư ấp Bình Hòa được phân lô 6 x 25m, nhưng nay có hộ dân (ông Vũng đã chuyển nhượng cho người khác) được cấp 7,5x25m trùm lên*

*đường đi và cống thoát nước. Đề nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết cho đúng với quy hoạch (cử tri xã Thái Bình).*

Trả lời:

Qua phản ánh cử tri, ngày 18/6/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường kết hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Thái Bình và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Châu Thành kiểm tra hiện trạng việc sử dụng lô đất nêu trên và đối chiếu hồ sơ địa chính thể hiện:

Khu dân cư ấp Bình Hòa được UBND tỉnh giao cho UBND Thị xã (nay là UBND TP Tây Ninh) lập quy hoạch khu dân cư. UBND TP Tây Ninh giao đất cho ông Lê Xuân Vững phần đất có diện tích 188,3 m<sup>2</sup> (chiều ngang hướng đông 5,7m và 2,82m, hướng tây 5,69m và 2,83m; chiều dài 25m) theo Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 và được UBND huyện Châu Thành cấp giấy chứng nhận QSDĐ có diện tích theo quyết định trên. Sau đó, ông Lê Xuân Vững bán hết diện tích đất trên cho ông Dương Quang Đạc, bà Nguyễn Thị Làn và được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy CN QSDĐ. Do đó, UBND huyện không có thẩm quyền điều chỉnh Quyết định giao đất của UBND TP Tây Ninh và GCN QSDĐ của Sở Tài nguyên và Môi trường cấp. UBND huyện sẽ có văn bản đề nghị UBND TP Tây Ninh phối hợp với Châu Thành kiểm tra, giải quyết.

*5. Đề nghị xử lý, dẹp bỏ bãi rác nằm gần đường vô Công ty chất thải rắn, gây mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường (cử tri xã Hòa Thạnh).*

Trả lời:

Qua khảo sát, đây là bãi rác tự phát. UBND huyện đã có Công văn số 703/UBND ngày 21/6/2019 chỉ đạo UBND xã Hòa Hội kết hợp với UBND xã Thành Long dọn dẹp bãi rác trên và báo cáo trong tháng 7/2019. Đồng thời, phối hợp kiểm tra xử phạt nghiêm những trường hợp tiếp tục vứt rác nơi công cộng theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

*6. Huyện đôn đốc ngành chức năng sớm tổ chức thực hiện giao đất khu chợ cũ Phước Vinh. Nội dung này cử tri địa phương kiến nghị đã lâu, nhưng tiến độ thực hiện quá chậm. Nội dung này, ngày 08/8/2016, Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan chuyên môn đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Phước Vinh, yêu cầu UBND xã Phước Vinh lập hồ sơ gửi huyện trong tháng 8/2016, nhưng đến nay Xã chưa thực hiện (cử tri xã Phước Vinh).*

Trả lời:

Trong quá trình tác nghiệp, hồ sơ giao đất của 27 hộ dân khu chợ cũ xã Phước Vinh bị thất lạc. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Phước Vinh mời các hộ dân đến để xin lỗi và trực tiếp hướng dẫn, hộ trợ dân làm lại hồ sơ giao đất. Nếu hồ sơ đầy đủ, cơ quan chuyên môn thẩm định và trình UBND huyện ban hành quyết định giao đất chậm nhất đến 15/8/2019.

**\* Lĩnh vực hạ tầng, giao thông:**

7. *Cử tri phản ánh xe chở đất làm đường tuần tra biên giới, xe chạy thành đoàn tốc độ cao, nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, nhất là tại khu vực đông dân cư, trường học. Đề nghị cơ quan chức năng làm việc lại với đơn vị thi công chấn chỉnh các tài xế trên để đảm bảo an toàn giao thông (cử tri xã Thành Long).*

Trả lời:

Thời gian qua, Công an huyện thường xuyên chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát các tuyến đường biên giới, đã xử lý 09 trường hợp xe quá tải và vi phạm về an toàn kỹ thuật. Riêng các xe ben đang thi công tuyến đường tuần tra biên giới, lực lượng Cảnh sát Giao thông thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở. Thời gian tới, sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm. Rất mong cử tri tiếp tục quan tâm hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện chức năng quản lý nhà nước tốt hơn trên địa bàn.

8. *Khu vực Trạm Y tế xã về đêm rất tối, trong khi trực đêm ở Trạm phần lớn là nữ, kiến nghị ngành chức năng gắn bóng đèn cao áp khu vực Trạm Y tế để đảm bảo an ninh trật tự (cử tri xã Thành Long).*

Trả lời:

Qua kiến nghị của cử tri, ngành chức năng đã khảo sát, nhận thấy khu vực từ Trạm Y tế xã đến trường Tiểu học Ngô Thất Sơn đã lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng. Riêng việc chiếu sáng trong khuôn viên Trạm Y tế để đảm bảo an ninh trật tự, đề nghị Trạm khảo sát và tự lắp đặt để đảm bảo nhu cầu.

9. *Nắp đậy của hai bên mương thoát nước đường Quốc lộ 22B (đoạn từ ngã tư Trảng Lớn đến ngã ba – đường đi qua xã Bình Minh) nhiều nắp bị bể, mương thoát nước bị đất, rác chứa đầy không thoát nước được gây ngập đường, ô nhiễm môi trường, gây khó khăn cho việc đi lại của người tham gia giao thông; mỗi lần cử tri có ý kiến thì đơn vị quản lý tiến hành nạo vét được khoảng 100 mét, phần còn lại gần 2.000 mét (tính cả 02 bên mương đường) không nạo vét, làm như vậy vừa tốn tiền, vừa không hiệu quả. Đề nghị các ngành chức năng khảo sát, sửa chữa, nạo vét thông tuyến cả 02 bên mương đường (cử tri xã Thái Bình).*

Trả lời:

Tuyến QL22B do Cục quản lý Đường bộ 4 quản lý. Năm 2018, cử tri đã kiến nghị, UBND huyện đã có Công văn số 842/UBND ngày 18/7/2018 gửi Cục quản lý Đường bộ 4 đề nghị giải quyết theo kiến nghị của cử tri. Cục quản lý Đường bộ 4 đã tiến hành khảo sát, hiện đang tổ chức nạo vét mương dọc (2 bên) đoạn từ ngã tư Trảng Lớn đến ngã ba chùa Giác Ngạn. Nay cử tri tiếp tục kiến nghị, UBND huyện tiếp tục có Công văn số 704/UBND ngày 21/6/2019 gửi Cục quản lý Đường bộ 4 và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh kiến nghị xử lý những bất cập về an toàn giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 22b và các tuyến đường tỉnh lộ trên địa bàn huyện (trong đó có các đoạn đường cử tri kiến nghị).

10. *Nắp đậy mương thoát nước hai bên đường 781 từ ngã tư Trảng Lớn đến ngã tư ấp Tam Hạp có nhiều đoạn bị hư hỏng, lòng mương bị cát, rác bồi đắp không thoát nước được, nước tràn vào nhà dân gây ô nhiễm môi trường và không an toàn cho người tham gia giao thông. Đề nghị các ngành chức năng khảo sát, sửa chữa, nạo vét thông tuyến (cử tri xã Thái Bình).*

Trả lời:

Tuyến đường 781 do Sở Giao thông Vận tải quản lý, UBND huyện đã có Công văn số 704/UBND ngày 21/6/2019 gửi Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh xem xét, giải quyết.

11. *Đề nghị kẻ vạch qua đường cho người đi bộ tại trước cổng chợ xã Thái Bình và làm gờ giảm tốc trước cổng các trường học trên địa bàn xã Thái Bình (Trường TH Bình Phong, TH Hoàng Lê Kha, THCS Thái Bình, trường Mầm non xã Thái Bình) (cử tri xã Thái Bình).*

Trả lời:

Các kiến nghị của cử tri về kẻ vạch qua đường cho người đi bộ và sơn gờ giảm tốc nằm trên các tuyến: Quốc lộ 22B, tỉnh lộ 781, đường Trung Nữ Vương. Các tuyến đường này do ngành cấp trên quản lý. UBND huyện đã có Công văn số 704/UBND ngày 21/6/2019 gửi Cục quản lý Đường bộ 4 và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh kiến nghị xử lý những bất cập về an toàn giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 22b và các tuyến đường tỉnh lộ trên địa bàn huyện (trong đó có các đoạn đường cử tri kiến nghị).

12. *Đề nghị khảo sát, thay thế các bóng đèn chiếu sáng đường Quốc lộ 22B (từ ngã tư Trảng Lớn đến ngã ba đường đi qua xã Bình Minh), vì hiện nay có nhiều bóng đèn đã bị hư hỏng và lắp đặt đèn chiếu sáng tại ngã 3 đầu đường tổ tự quản số 7a, ấp Bình Long (trước nhà ông Lài), đầu đường tổ tự quản số 15 ấp Bình Hòa (đường Trung Nữ Vương, trụ số 540) (cử tri xã Thái Bình).*

Trả lời:

Đèn chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 22B, Sở Giao thông Vận tải đã có kế hoạch nâng cấp và thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng trên tuyến QL22B và các tuyến đường tỉnh. Trong đó có thay thế các bóng đèn bằng đèn led trên đoạn đường này. Đối với các điểm còn lại, Huyện ghi nhận, hiện nay chưa có kinh phí thực hiện.

13. *Đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông (đèn xanh đỏ) tại ngã tư ấp Tam Hạp; lắp đặt đèn cảnh báo tai nạn hoặc gờ giảm tốc tại ngã tư ấp Suối Muôn (ngay cổng chào ấp VH Suối Muôn) và tại ngã tư ấp Suối Dộp (ngã ba Sọ) (cử tri xã Thái Bình).*

Trả lời:

Cử tri đề nghị gắn đèn tín hiệu giao thông tại ngã 4 Tam Hạp: Tại vị trí này hiện đã có đèn cảnh báo giao thông (đèn chớp vàng) và gờ giảm tốc trên tuyến ĐT 781. Qua khảo sát thực tế với lưu lượng xe hiện tại chưa cần thiết phải gắn đèn tín hiệu giao thông (đèn xanh đỏ).

Cử tri đề nghị lắp đặt đèn cảnh báo tai nạn hoặc gờ giảm tốc tại ngã tư áp Suối Muôn: Vị trí này thuộc tuyến đường tỉnh 781 do Sở GTVT quản lý. UBND huyện đã có Công văn số 704/UBND ngày 21/6/2019 gửi Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh xem xét giải quyết.

Cử tri đề nghị lắp đặt đèn cảnh báo tai nạn hoặc gờ giảm tốc tại ngã 4 áp Suối Dộp. Qua khảo sát thực tế với lưu lượng xe hiện tại chưa cần thiết phải gắn đèn tín hiệu cảnh báo giao thông tại khu vực này.

14. Đường Hương lộ 13 (đoạn Hiệp Thành – Hiệp Bình) không có biển báo giới hạn tốc độ nên xe chạy rất nhanh, gây mất trật tự an toàn giao thông. Đề nghị khảo sát, gắn biển báo (cử tri xã Hòa Thạnh).

Trả lời:

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định cấm biển hạn chế tốc độ tại các tuyến đường khi đến khu vực đô thị, khu dân cư tập trung. Đối với đường huyện 13 đi qua khu dân cư nông thôn, mới được nâng cấp đã lắp đầy đủ biển báo theo quy định.

**\* Lĩnh vực khác:**

15. Đề nghị ngân hàng Agribank quan tâm đầu tư 01 trụ ATM tại chi nhánh ngân hàng Thành Long để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ở các xã Hòa Hội – Hòa Thạnh – Biên Giới - Thành Long – Ninh Điền có nơi rút tiền gần, tiết kiệm thời gian đi lại (cử tri xã Hòa Thạnh).

Trả lời:

Hiện nay Agribank chi nhánh huyện Châu Thành đang xây dựng mới trụ sở làm việc Phòng giao dịch khu vực Thành Long. Theo đó, có thiết kế nhà để máy ATM trước trụ sở làm việc.

Việc trang bị máy ATM thuộc thẩm quyền của Agribank Việt Nam. Agribank chi nhánh tỉnh Tây Ninh đã lập kế hoạch nhu cầu trang bị máy ATM trình Agribank Việt Nam, đang chờ Agribank Việt Nam trang bị.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đợt tiếp xúc trước Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện./.

**Nơi nhận:**

- TT.HU, HĐND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- CT, PCT.UBND huyện;
- ĐB. HĐND huyện;
- Phòng: TN và MT, KT và HT;  
CA huyện, BQLDA, XNTL;
- UBND xã, thị trấn;
- PVP (đ/c Đông), CV (đ/c Thảo P);
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Lam**